



ที่ อย ๐๐๓๒.๐๐๖/ ๕๑๑๗

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ถนนอุทอง ตำบลหอรด้นไชย อย ๑๓๐๐๐

๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขอส่งข่าวประชาสัมพันธ์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข่าวประชาสัมพันธ์สาธารณสุข จำนวน ๑ ฉบับ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอความร่วมมือมายังท่านได้ประชาสัมพันธ์  
ข่าว “หมอใหญ่กรุงเก่า : แนะนำประชาชนเลือกอ่างอาบน้ำเด็กควรอ่านฉลากก่อนเลือกซื้อ” ตามเอกสารที่แนบมา  
พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและมอบผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางลัญญา คังขชาติ)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ  
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๑๕๒๐ ต่อ ๑๑๐

โทรสาร ๐ ๓๕๒๔ ๔๓๓๒

## หมอใหญ่กรุงเทพฯ : แนะนำประชาชนเลือกอ่างอาบน้ำเด็ก ควรอ่านฉลากก่อนเลือกซื้อสินค้า

นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า จากสถิติของสำนักโรคไม่ติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข ในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา การจมน้ำเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของเด็กไทยอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี ทั้งนี้ในกลุ่มเด็กเล็ก (อายุต่ำกว่า ๔ ปี) มักมีความสัมพันธ์กับการจมน้ำในภาชนะขนาดเล็กภายในบ้าน เช่น กะละมัง ถัง อ่างอาบน้ำ มักพบว่าเด็กที่เสียชีวิตหลายรายสาเหตุมาจากขาดความดูแลเพียงชั่วขณะ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กไม่คิดว่าแหล่งน้ำเหล่านั้นจะเป็นอันตรายต่อเด็ก รวมทั้งส่วนใหญ่ไม่คิดว่าระดับน้ำเพียงเล็กน้อยจะทำให้เด็กจมน้ำได้

การกำหนดให้อ่างอาบน้ำสำหรับเด็กต้องแสดงฉลากเตือนจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภค จึงเป็นการสร้างความตระหนักและเน้นย้ำให้ผู้ปกครองให้คำนึงความปลอดภัยของเด็กมากขึ้นอีกวิธีหนึ่งที่คณะกรรมการว่าด้วยฉลากตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ จึงกำหนดให้อ่างอาบน้ำสำหรับเด็กเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก “อ่างอาบน้ำสำหรับเด็ก” หมายความว่า ภาชนะสำหรับใส่น้ำ หรืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับรองรับตัวเด็กที่มีไว้เพื่อใช้สำหรับอาบน้ำเด็ก ซึ่งนอกจากจะต้องระบุข้อมูลเบื้องต้นของสินค้า เช่น ชื่อประเภทสินค้า ชื่อที่อยู่ผู้ประกอบการ ขนาด ข้อแนะนำในการใช้ ฯลฯ และต้องแสดงฉลากคำเตือน โดยต้องระบุคำเตือนว่า “ระวังอันตราย ไม่ควรปล่อยเด็กอยู่ในน้ำตามลำพังเพราะเด็กอาจจมน้ำได้แม้ระดับน้ำเพียงเล็กน้อย” พร้อมแสดงตราสัญลักษณ์ภาพผู้ใหญ่เดินหนีและทิ้งเด็กไว้ในอ่างอาบน้ำ

ลักษณะของตราสัญลักษณ์เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยมีความกว้าง ๓ นิ้ว ยาว ๔ นิ้ว และข้อความที่เป็นคำเตือนต้องใช้ตัวอักษรที่ขนาดใหญ่มากกว่าตัวอักษรอื่น ในกรอบสี่เหลี่ยม สีของกรอบและข้อความติดกับสีพื้นของฉลากแสดงไว้ในลักษณะคงทนที่ผลิตภัณฑ์ หากผู้ใดขายสินค้าโดยไม่จัดทำฉลาก หรือฉลากไม่ถูกต้องต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๕ หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีของผู้ผลิต, ผู้ส่ง หรือผู้นำเข้าสินค้ามาเพื่อขาย ไม่จัดทำฉลาก หรือจัดทำฉลากไม่ถูกต้อง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑ แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และกรณีที่ผู้ประกอบการเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับรายละเอียดของสินค้า ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๕ หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และถ้านิติบุคคลกระทำความผิด กรรมการหรือผู้จัดการหรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานต้องรับโทษในความผิดนั้นๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิด

นพ.พิทยา กล่าวต่อว่า เพื่อให้บุตรหลานปลอดภัยจากการจมน้ำ จึงขอให้ผู้ปกครองหรือผู้ใกล้ชิดเด็กควรตระหนัก และให้ความสำคัญทุกครั้งในการเลือกซื้อสินค้า ผู้บริโภคควรอ่านฉลากก่อน เพราะฉลากสินค้าจะเป็นตัวช่วยสำคัญก่อนการตัดสินใจซื้อ หากพบเด็กจมน้ำห้ามจับเด็กอุ้มพาดำหรือวางในลักษณะกระแทกน้ำเพื่อเอาน้ำออกเพราะเป็นวิธีที่ผิดและจะทำให้เด็กขาดอากาศหายใจยิ่งขึ้น หากเด็กไม่หายใจต้องทำการปฐมพยาบาลด้วยการเป่าปากและนวดหัวใจทันที เพราะหากปล่อยให้สมองขาดออกซิเจนเพียง ๔ - ๕ นาที ก็จะทำให้สมองสูญเสียสภาพได้ทั้งนี้เพื่อช่วยให้เด็กจมน้ำรอดชีวิตได้ทันท่วงที ผู้ที่พบเห็นเหตุการณ์สามารถ โทร. ๑๖๖๙ เพื่อเรียกรถพยาบาลได้ฟรี

ข่าว ๒๗/๒๕๕๖ : พัชรี วงษ์บัวทอง

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร ๐-๓๕๒๔-๑๕๒๐ ต่อ ๑๑๐